

Số: 312 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2012

### THÔNG BÁO

#### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Công Huân tại cuộc họp sơ kết thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi**

Ngày 09/10/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Công Huân chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Tham dự cuộc họp thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 204/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo sơ kết thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 theo tinh thần Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh, những khó khăn vướng mắc và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Công Huân có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Về kết quả chung:**

Những năm qua, nhờ được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, sự nỗ lực của ngành giáo dục và các ngành liên quan, bậc học mầm non của tỉnh có chuyển biến. Đến nay toàn tỉnh có 90 trường mầm non riêng biệt ở 82 xã, phường, thị trấn; trong đó có 8 trường ngoài công lập. Nhờ chủ trương đưa lớp mầm non hợp lý vào trường tiểu học để phục vụ mục tiêu phổ cập mầm non, đến nay tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi trong tỉnh đến lớp mầm non đạt 83,61% trẻ trong độ tuổi, trong đó trẻ học 2 buổi/ngày chiếm 43%. Toàn tỉnh có 14 trường mầm non đạt chuẩn, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 vẫn còn nhiều khó khăn. Do điều kiện cơ sở vật chất và trang bị hạn chế, toàn tỉnh chỉ có 69/90 trường thực hiện được chương trình giáo dục mầm non mới; toàn tỉnh vẫn còn 63 xã, phường hiện vẫn chưa có trường mầm non riêng biệt; việc thực hiện mục tiêu đến năm 2015 đảm bảo huy động 95% trẻ em 5 tuổi đi học, trong đó có ít nhất 85% được học 2 buổi ngày đang gặp rất nhiều khó khăn; trong đó khó khăn chủ yếu là cơ sở trường lớp học và trang thiết bị cho hệ mầm non chưa đảm bảo và đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu.

#### **2. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cần lưu ý làm tốt một số việc sau đây:**

Trước hết cần nhận thức rằng trong hệ thống các bậc học, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình

cảm, thâm mỹ của trẻ. Trẻ được tiếp cận với bậc học mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Rà soát việc thực hiện các nội dung của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 03/KH-UBND; tập trung trước mắt cho việc xây dựng và sắp xếp hợp lý về cơ sở vật chất ở trường phổ thông, dành phòng học phục vụ cho mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

+ Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh từ nay đến cuối năm 2014 phấn đấu có trường mầm non riêng biệt cho các xã, phường còn lại, trên cơ sở phân kỳ cụ thể số xã được xây dựng hàng năm; chú ý tạo điều kiện để tiếp tục nâng chuẩn các trường mầm non hiện có.

+ Phối hợp với các địa phương thống nhất cơ chế quản lý, theo dõi đối với cấp học mầm non ở xã, phường trong phạm vi toàn tỉnh.

+ Trường mầm non không đơn thuần là nơi trông giữ trẻ mà còn là môi trường để cho trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt đồng thời là bước đệm cần thiết để hình thành nhân cách và phát triển nguồn lực con người. Vì vậy cần tiếp tục chủ động nắm sát nhu cầu giáo viên mầm non hàng năm để có kế hoạch đào tạo lực lượng giáo viên đủ chuẩn cho bậc học này.

+ Trong tháng 10/2012 tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề án luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên thừa, thiếu của ngành phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, trong đó có bậc học giáo dục mầm non.

+ Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất chủ trương thu bảo hiểm y tế thành 2 đợt như năm học vừa qua.

- Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương tham mưu UBND tỉnh kịp thời việc điều chuyển, bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho các địa bàn còn thiếu.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chủ động chọn thiết kế, số lượng phòng học mầm non cần xây dựng theo nhu cầu hàng năm; sắp xếp lại mạng lưới trường lớp mầm non một cách hợp lý.

+ Tập trung huy động, đầu tư về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác phổ cập mầm non; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng trường, lớp mầm non tư thục. Huy động đa dạng các nguồn lực tham gia thực hiện tốt Đề án phổ cập giáo dục mầm non, nhất là khi tiếp nhận vốn tài trợ.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác phổ cập giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức và phương tiện truyền thông; tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về mục đích ý nghĩa của công tác phổ cập mầm non

cho trẻ 5 tuổi, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác này.

+ Tích cực phối hợp với sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chủ quyền đất và công trình cho các trường và điểm trường bậc học mầm non.

### **3. Về vốn cho việc thực hiện xây dựng trường mầm non:**

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại kinh phí xây dựng và trang bị các phòng cho phù hợp khả năng ngân sách; chủ động bố trí thêm vốn bổ sung cho các huyện Giồng Riềng, Rạch Giá, Châu Thành.

- Trong điều kiện khó khăn về vốn, yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế để sớm đạt các mục tiêu cơ bản về xây dựng cơ sở vật chất của Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Công Huân; Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban, ngành, và địa phương có liên quan biết và thực hiện. /

#### **Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, ĐT và DNNN);
- Huyện, thị, thành ủy và UBND huyện, TX, TP;
- LĐVP, P.VHXH;
- Lưu: VT, Idlinh.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Hoàng**